

THÔNG BÁO NỘI BỘ

Chịu trách nhiệm xuất bản

LÂM TẤN HÒA

Trưởng Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Biên tập

LÝ ROTH A

TÔ NÀI NÃO

NGUYỄN THỊ AN DAO

Trình bày

NGUYỄN THỊ AN DAO

Ảnh bìa

Mỹ Linh

Trụ sở

247 Nguyễn Trung Trực,
thành phố Sóc Trăng
ĐT: 0299. 3620258

Email:

trungtambtgst@gmail.com

In tại Cty Cổ phần In Sóc Trăng,
số lượng 3.600 quyển, khổ 14 x 20 cm.

Giấy phép xuất bản

số 02/GP- STTT do Sở TT-TT ST
cấp ngày 22-4-2015,

In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 - 2020

TRONG SỐ NÀY

***Xây dựng Đảng**

- Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lâm Tấn Hòa 3

- Chống “vi rút trì trệ” - Nhìn từ công tác cán bộ. TCTG 7

- Huyện ủy Cù Lao Dung tập trung lãnh đạo hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Trung Dũng 12

- Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Võ Kim Xuyên 16

***Học tập và làm theo Bác Hồ**

- Bài học về sự đoàn kết từ câu chuyện “Chiếc đồng hồ”.

BBT 22

***Thông tin sinh hoạt chi bộ**

Thông tin trong tỉnh

- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng tháng 2-2019 25

- Một số thông tin nổi bật của tỉnh Sóc Trăng tháng 1 và 2 năm 2020 29

- Định hướng công tác tuyên truyền tháng 3-2019. 35

Thông tin trong nước

- Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 36

- Một số nội dung mới về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

- Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA và EVIPA - Dấu mốc quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam và EU

- Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Hoạt động đối ngoại - Tin thế giới

49

- Kết quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2019

- Một số kết quả chủ yếu của Diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 50

- Một số nội dung đáng chú ý trong Thông điệp Liên bang Nga năm 2020

- Bước tiến mới trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1

Vấn bản mới

58

- Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg, ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

***Thực tiễn - Kinh nghiệm**

- Tích cực củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. *Thanh Tú*

60

- Chung tay vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Xuân Mai

64

- Đường quê khởi sắc từ ý Đảng, lòng dân. *Vinh Lợi*

68

- Triển khai toàn diện công tác cải cách hành chính.

Thanh An

71

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. *Thiên Hương*

75

- Xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử. *Minh Thiện*

78

GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

LÂM TẤN HÒA

Ủy viên BTVTU - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ, sự bùng nổ mạng Internet, mạng xã hội toàn cầu... đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta.

Hiện nay các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tăng cường sử dụng các website, các trang mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến để đẩy mạnh các hoạt động chống phá, gây mất ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Gần đây nổi lên việc đăng tải các thông tin xuyên tạc, bóp méo sự

thật về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng; nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lợi dụng một số vụ việc phức tạp, nổi cộm để suy diễn, kích động chống đối chính quyền; kêu gọi biểu tình phản đối việc triển khai giải phóng mặt bằng các

dự án kinh tế, việc tàu Hải Dương 8 - Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam.

Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng xuất hiện các tài khoản facebook ảo, tán phát thông tin xấu độc, thậm chí sửa chữa làm sai lệch nội dung văn bản cơ quan quản lý nhà nước, gây nhiễu loạn thông tin trong nhân dân. Một số báo điện tử của cơ quan báo chí Trung ương tập trung khai thác, phản ánh một số sự kiện, vụ việc nhạy cảm, nổi cộm xảy ra trên địa bàn, với số lượng bài viết nhiều, thiếu định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; nhiều người, trong đó có cán bộ, đảng viên lợi dụng các thông tin đó để tán phát, phụ họa, bình luận... làm cho vấn đề trở nên nóng và phức tạp hơn, ảnh hưởng không tốt đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhận thức rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên,

quan trọng của Đảng, trong thời gian qua, cấp ủy và tổ chức Đảng trong tỉnh rất chú ý, quan tâm đến công tác này; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư về “Chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội”... củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, huyện (tương đương), thành lập các trang, nhóm facebook, nhóm zalo, tổ chức các hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin để tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc; rà soát,

phát hiện, tổ chức đấu tranh xử lý với các trường hợp sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải tin bài bịa đặt, sai sự thật... Các cơ quan báo chí trong tỉnh, website Đảng bộ tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế về năng lực, kỹ năng nghiệp vụ; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền, xử lý những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm xảy ra trên địa bàn còn chậm, thiếu chặt chẽ; một số đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân chưa nhận thức và phân biệt thông tin xấu độc, đã chia

sẽ, bình luận, tán phát trên mạng xã hội.

Trong thời gian tới, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các tổ chức phản động, cơ hội chính trị; cấp ủy Đảng và Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

Một là, tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 06/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội.

Hai là, chủ động nắm chặt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, trước hết là

những sự kiện, vụ việc nóng, bức xúc trong nhân dân để kịp thời xử lý, không để các thế lực phản động, thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc hoặc kích động, gây mất ổn định chính trị, xã hội. Báo, Đài, các trang thông tin điện tử đăng tin, bài, kịp thời thông tin làm rõ những vấn đề người dân quan tâm, giải thích, định hướng tư tưởng theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Ba là, tiếp tục xây dựng, củng cố và mở rộng lực lượng đấu tranh trên không gian mạng, nhất là lực lượng chuyên trách tinh gọn, đủ mạnh; quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, trang bị phương tiện phù hợp; các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, nhận diện, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành chủ trương,

ngợi quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân đưa tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo...); kiểm điểm, phê bình, thi hành kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phát ngôn, tung tin thất thiệt, gây rối nội bộ.

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là bí thư cấp ủy trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí tỉnh,... tăng cường phối hợp thông tin tuyên Luật An ninh mạng, đảm bảo việc khai thác, sử dụng mạng xã hội đúng quy định pháp luật và có lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. □

Chống “vi rút trì trệ” Nhìn từ công tác cán bộ

Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng 90 năm qua, Đảng ta đúc kết: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt của then chốt” trong xây dựng Đảng...

Tuy nhiên thời gian qua đã xuất hiện một số cán bộ, đảng viên làm việc trì trệ hoặc có địa vị rồi thì không chịu tiếp tục học tập, rèn luyện, mắc bệnh háo danh, khi bị phê bình thì “tranh công, đổ tội”, kéo bè kéo cánh... Đây là “vi rút trì trệ”, một biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần cảnh báo nguy cơ và lên án những “bệnh”

thường gặp trong công tác cán bộ. Từ Đường sách mệnh (năm 1927), đặc biệt là trong Sửa đổi lối làm việc (năm 1947), Người đề nghị mỗi đảng viên cần hết sức cảnh giác, tránh xa chủ nghĩa cá nhân, coi đó là “một thứ vi trùng rất độc”. Trong nhiều loại “bệnh” dễ mắc, Người nêu rõ: “Bệnh hiếu danh” đồng nghĩa với “tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại. Có khi vì cái tham vọng đó mà việc không đáng làm cũng làm. Đến khi bị công kích, bị phê bình thì tinh thần lung lay”. Khi tinh thần bị lung lay thì dễ mắc “bệnh” bè phái và đi đến chia rẽ... Kết quả là dẫn đến tâm lý nghi kỵ nhau, mất đoàn kết nội bộ,

sinh ra lối làm việc “cầm chừng”, “phòng thủ” và một bộ phận cán bộ, đảng viên coi đây là “thượng sách”.

Đáng lưu ý, những cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nhiều năm trước vẫn là những bài học còn nguyên giá trị. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ ra các hiện tượng: Không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng... và coi đây là những biểu hiện cần kiên quyết ngăn chặn.

Trên thực tế, ở nhiều địa phương, những hạn chế trong các mặt của công tác

cán bộ như nêu trên đang tồn tại trên nhiều lĩnh vực và có tác hại khôn lường đối với sự phát triển của mỗi tổ chức, đơn vị và cả trên bình diện quốc gia. Trong đó, biểu hiện dễ thấy là cán bộ, đảng viên không hoàn thành tiến độ công việc được giao; lấy lý do sức khỏe, gia đình để thoái thác việc khó; đùn đẩy trách nhiệm giữa các cá nhân, bộ phận; dành thời gian làm việc công để mưu lợi cá nhân; khi có khen thưởng thì “tranh công”, khi có khuyết điểm thì “đổ tội”... Mới đây nhất, trường hợp Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông Trần Thanh Bình; Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi (thành phố Hải Phòng) Nguyễn Thị Xã bị điều chuyển công tác do lơ là nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (SARS-CoV-2) gây ra là ví dụ điển hình.

Biểu hiện cao độ của sự trì trệ là nhiều việc đáng lẽ phải được giải quyết ở cấp dưới, nhưng vì cấp dưới, cấp cơ sở không giải quyết, mà cứ dồn dần lên cấp trên, nên cuối cùng rất nhiều nhiệm vụ lên đến tận Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Có thể thấy rõ thực trạng này đã kéo dài nhiều năm trong giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; việc xử lý các dự án thua lỗ, chậm tiến độ... Mới đây, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đánh giá tác động của tình hình dịch bệnh do SARS-CoV-2, tổ chức ngày 12-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh yêu cầu đồng thời chống 2 loại vi rút là vi rút corona và “vi rút trì trệ”. Chúng ta có thể hiểu được sự sốt ruột của Thủ tướng, vì tình hình dịch bệnh do Covid-19 đang rất nóng, không thể chấp nhận

tình trạng có những cán bộ không dám tiến công, không chịu làm việc. Quan trọng là sự trì trệ không chỉ trong phòng, chống dịch bệnh, mà còn ở các lĩnh vực khác, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân. Những phản ánh không tốt từ cộng đồng doanh nghiệp, người dân là dẫn chứng và cần sớm được tẩy trừ...

2. Để chống lại “vi rút trì trệ” gồm nhiều công việc phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và đòi hỏi cả thời gian, quyết tâm chính trị cao độ. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã rất quyết liệt trong vấn đề này, thông qua việc ban hành nhiều quy định, quy chế trong Đảng; sửa đổi, bổ sung luật chuyên ngành và các nghị định hướng dẫn thi hành luật. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề con người, cụ thể ở đây là cần đánh giá đúng công

tác cán bộ, trong đó tập trung vào một số giải pháp cụ thể.

Trước hết là tiếp tục thực hiện mạnh mẽ Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, được Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua ngày 25-10-2017. Đây là dịp để rà soát, sắp xếp lại bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm, qua đó góp phần loại bỏ những cá nhân làm việc trì trệ. Trong đó, tập trung xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh đối với từng ngạch lãnh đạo, quản lý ở từng cấp; bảo đảm lấy chất lượng, hiệu

quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao làm thước đo chủ yếu để đánh giá năng lực của cán bộ.

Tiếp đến là hoàn thiện quy chế, quy định, quy trình đánh giá cán bộ, nhất là các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu bầu cử. Trong đó, công tác đánh giá cán bộ không chỉ xem xét trong một thời điểm, mà phải xem xét trong cả quá trình để thấy được sự chuyển biến; phải kết hợp theo dõi thường xuyên với đánh giá định kỳ. Thực hiện công khai, minh bạch kết quả đánh giá cán bộ để phát huy vai trò giám sát, tham gia ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Trong đó, cần làm thực chất theo tinh thần tại Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với

tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú”.

Ngoài ra, cần áp dụng phổ biến cơ chế thi tuyển cán bộ quản lý ở nơi thực hiện chế độ thủ trưởng, có đề án tranh cử rõ ràng và ràng buộc trách nhiệm, nhằm lựa chọn được người có phẩm chất và năng lực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị. Trong đó, quy chế thi tuyển chặt chẽ bảo đảm khách quan, bí mật nhằm loại trừ tác động của mọi yếu tố thân hữu, hối lộ giữa người tổ chức thi, người chấm thi và người thi.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, cần đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Với những cá nhân có suy nghĩ, lối làm việc trì trệ rất cần được cấp ủy, chi bộ kèm cặp, nhắc nhở. Nếu không chuyển biến thì tuyên chuyển vị trí công tác, không để cá nhân đó trở thành “hòn đá tảng” làm

thui chột ý chí phấn đấu của những người có năng lực, nhiệt huyết cho sự phát triển chung.

“Dụng nhân như dụng mộc” - chỉ có đánh giá đúng thực chất phẩm chất, năng lực của cán bộ mới làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật... cán bộ được khách quan. Chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác cán bộ phải thực hiện cho bằng được chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất!”. Đây cũng là giải pháp ngăn ngừa hiệu quả “vi rút trì trệ”, một biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đang có nhiều biến tướng tinh vi, phức tạp. □

(Theo TCTG)

Huyện ủy Cù Lao Dung:

Tập trung lãnh đạo hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp

TRUNG DUNG

Với chủ trương đúng đắn, cùng những cách làm phù hợp và tinh thần quyết tâm cao, quá trình chuyển đổi sản xuất tại huyện Cù Lao Dung trong những năm gần đây đã diễn ra mạnh mẽ, mang lại những lợi ích và triển vọng tích cực cho đời sống của người dân trên vùng đất cù lao xanh.

Là huyện có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, để thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 về nâng cao giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản, những năm qua, Huyện ủy Cù Lao Dung đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi sản xuất theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao

giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Với lợi thế của vùng đất phù sa màu mỡ và đa dạng sinh thái giữa dòng sông Hậu, trong tình hình cây mía rớt giá, người trồng mía chịu thua lỗ, từ năm 2017, huyện Cù Lao Dung đã chủ trương điều chỉnh lại Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giảm mạnh diện tích

mía để chuyển sang trồng cây ăn trái, rau màu và nuôi thủy sản, trong đó chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất trên các vùng quy hoạch. Theo đó, khi chuyển đổi cây trồng, ngành nông nghiệp huyện cùng nông dân chú trọng lựa chọn những mô hình sản xuất với các giống cây có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao như nhãn Idor, xoài Cát Chu, bưởi Da xanh... để phát triển diện tích. Ngoài ra, trong quá trình chuyển đổi cây trồng, được sự hỗ trợ tích cực của huyện và ngành nông nghiệp, nông dân còn linh động áp dụng mô hình lấy ngắn nuôi dài, canh tác từ 3 - 4 loại cây trồng trên cùng 1 diện tích đất. Qua đó, đã tạo được những hiệu quả bước đầu, mở ra hướng đi mới cho người dân địa phương. Đơn cử như mô hình của ông Lê Văn Khiêm ở ấp An Trung A, xã An Thạnh Nhất. Hơn 2 năm trước ông đã chuyển 3 công đất mía sang trồng nhãn xuống cơm vàng, đến năm 2019 thì vườn nhãn

bắt đầu cho thu hoạch, mỗi vụ cho lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng. Nhận thấy trồng nhãn cho hiệu quả kinh tế tốt hơn trồng mía, nên gia đình ông vừa cải tạo thêm 3 công đất còn lại sang trồng nhãn Idor. Ông Lê Văn Khiêm chia sẻ: “Nhận thấy trồng nhãn cho lợi nhuận tốt nên tôi yên tâm chuyển hết số đất còn lại sang làm vườn. Việc chuyển đổi sản xuất này rất thuận lợi vì gia đình được huyện hỗ trợ 50% chi phí cây giống, hướng dẫn kỹ thuật. Với hướng đi này hy vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình”.

Đồng chí Võ Thanh Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung cho biết: Từ năm 2017 đến nay, với việc tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Cù Lao Dung đã gặt hái được kết quả nổi bật ở 3 mặt. Thứ nhất, huyện đã giảm mạnh diện tích mía khoảng 3.000ha, chuyển sang trồng cây ăn

trái 1.600ha, rau màu gần 1.000 ha, còn lại nuôi thủy sản, diện tích trồng mía hiện chỉ còn gần 3.500ha. Quá trình chuyển đổi đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Thứ hai, quá trình chuyển đổi sản xuất, huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản để nâng cao giá trị gia tăng; đồng thời hình thành được 4 vùng sản xuất có mã số vùng trồng, xây dựng được 5 mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP và 2 nhãn hiệu tập thể là trái cây Cù Lao Dung và xoài An Thạnh Nhất. Thứ ba, huyện cũng đã xây dựng được các mô hình liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ thông qua việc phát triển kinh tế hợp tác và đến nay huyện đã thành lập được 13 hợp tác xã, 22 tổ hợp tác với 578 thành viên giữ vai trò nòng cốt trong thúc đẩy chuyển đổi sản xuất trên địa bàn huyện. Những kết quả nổi bật trên đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất bình quân hàng năm trên 1ha đất

nông nghiệp của huyện, đến cuối năm 2019 đạt 152 triệu đồng, tăng 32 triệu đồng so với năm 2015. Kết quả này đã đưa huyện hoàn thành nhiệm vụ trước 1 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Đáng chú ý, với việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn và đời sống Nhân dân ngày thêm khởi sắc, qua đó đã tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân. Đến cuối năm 2019, huyện có 4/7 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,7%.

Có thể nói, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, đến nay huyện Cù Lao Dung đã đạt kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt, trong đó đáng chú ý là lĩnh vực nông

nghiệp, nông thôn. Nói về nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung Võ Thanh Quang, chia sẻ: “Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành tỉnh; cùng với đó là các cấp ủy đảng, chính quyền đã năng động, linh hoạt, xác định đúng tiềm năng và thế mạnh của từng vùng để phát huy. Trong lãnh đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, phân công trách nhiệm cho cấp ủy viên theo từng nhiệm vụ công tác và thường xuyên bám sát cơ sở; quan tâm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; các cấp ủy đảng cũng thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện và kịp thời xử lý những phát sinh từ cơ

sở cũng như tích cực tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng thuận”.

Bước vào năm 2020, những kết quả đạt được về nông nghiệp, nông thôn cũng chính là niềm tin, sự kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn nữa cho vùng đất cù lao xanh tươi giữa dòng sông Hậu. Điều này là có cơ sở khi trong kế hoạch phát triển năm 2020, Đảng bộ huyện Cù Lao Dung xác định nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, hình thành các vùng sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao gắn với khai thác tiềm năng du lịch xanh của huyện. Tin tưởng rằng, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Cù Lao Dung sẽ gặt hái thêm nhiều kết quả mới, tiến xa hơn trên đường phát triển. □

Xây dựng tổ chức Đoàn VỮNG MẠNH

VÕ KIM CHUYỀN

Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng

Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Được Đảng và Bác Hồ kính yêu sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt. Bên cạnh vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, Đoàn Thanh niên còn không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện tham gia các phong trào hành động cách mạng, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của quê hương, đất nước.

Kế thừa truyền thống tốt đẹp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tại Sóc Trăng, công tác Đoàn luôn được các cấp bộ đoàn đặc biệt quan tâm làm tốt, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây

dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Được sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đạt được kết

quả toàn diện, phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống luôn được triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Quán triệt mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, những năm gần đây, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; trong đó, chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh việc tăng cường thực hiện, các cấp bộ đoàn còn nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện, cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với điều kiện và

nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Riêng trong năm 2019, một trong những nhiệm vụ được Tỉnh Đoàn chú trọng và triển khai hiệu quả nhất đó là đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Với việc thường xuyên trích đăng những bài viết, những mẫu chuyện giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời gắn với phát hiện và giới thiệu các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác trên trang website và trang facebook Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng với chuyên mục "*Theo chân Bác*" và Cuộc vận động "*Mỗi ngày một tin tốt và mỗi tuần một câu chuyện đẹp*"... đã thu hút hàng ngàn lượt ĐVTN và cộng đồng mạng xã hội quan tâm, tiếp cận. Theo đó, đã có 97 tập thể và 275 ĐVTN tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được tuyên dương. Từ các hoạt động trên đã góp phần thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành việc làm

thường ngày, tự giác trong nhận thức và hành động của từng bạn trẻ; đồng thời, lan tỏa rộng khắp những hình ảnh, những giá trị đạo đức tốt đẹp của thanh niên trong cộng đồng xã hội.

Song song với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn tiếp tục có bước phát triển mới. Không những tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội, các phong trào hành động của Đoàn còn tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú, thiết thực để giáo dục, rèn luyện thanh niên ngày thêm trưởng thành, vững vàng về mọi mặt. Trong năm 2019, các cấp bộ đoàn tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho thanh niên (TN) trước những vấn đề mới, phức tạp; đồng thời tích cực tham gia giải quyết những khó khăn đột xuất, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho TN học tập cũng như khơi dậy tinh thần khởi nghiệp. Trong năm, các cấp bộ đoàn trong

tỉnh đã đảm nhận thực hiện hoàn thành 890 công trình và 1.710 phần việc TN với trên 99.000 lượt ĐVTN tham gia, trong đó công trình “*Cầu thanh niên nông thôn*” được Trung ương Đoàn tuyên dương là một trong 50 công trình TN tiêu biểu toàn quốc.

Thực hiện phương châm “*Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu*”, các tổ chức đoàn không ngừng được xây dựng, củng cố, phát triển. Trong năm qua, toàn tỉnh có hơn 12.360 TN được kết nạp Đoàn, nâng tổng số toàn tỉnh hiện nay có 53.435 đoàn viên (ĐV); các cấp bộ đoàn giới thiệu hơn 2.150 ĐV ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 1.334 ĐV ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng. Từ công tác giáo dục tư tưởng chính trị và thực tiễn hoạt động Đoàn, ý thức chính trị của ĐV từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ Đoàn được chuẩn hóa, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng,

chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp. Cũng từ thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ, trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, TN đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và hội nhập; qua đó góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp TN thời kỳ mới, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Dù có nhiều nỗ lực, song nhiều nơi các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi còn hình thức, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn, đặc điểm phát triển và sự biến động của tình hình TN; công tác quản lý ĐV thiếu chặt chẽ; chất lượng sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư

còn yếu; tổ chức đoàn chưa kịp thời trong nghiên cứu, đề xuất giải pháp để khắc phục, giải quyết các vấn đề xã hội trong thanh thiếu nhi...

Năm 2020, với chủ đề *“Tuổi trẻ Sóc Trăng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”*, công tác Đoàn của Sóc Trăng hướng đến mục tiêu cụ thể. Thứ nhất, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước; nắm chắc diễn biến tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Thứ hai, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tuổi trẻ; đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc TN; tham gia đóng góp chất lượng, trách nhiệm vào văn kiện đại hội đảng các cấp. Thứ ba, xây dựng đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn; tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ

phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, với tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng sẽ tập trung triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “*Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn*”; tổ chức hội nghị điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Tiếp tục triển khai, duy trì, phát huy và nhân rộng những mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác đạt kết quả cao hơn và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đoàn; triển khai các giải

pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc trong thanh thiếu nhi.

Hai là, tổ chức các phong trào hành động cách mạng; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của TN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng gồm: “*Thanh niên tình nguyện*”, “*Tuổi trẻ sáng tạo*”, “*Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc*” và 3 chương trình: “*Đồng hành với thanh niên trong học tập*”, “*Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp*” và “*Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất đời sống văn hóa tinh thần*”;

Ba là, xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đoàn các cấp trong phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Triển khai phong trào *Thiếu nhi*

Sóc Trăng thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; huy động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thực hiện chương trình năm học gắn với chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác.

Bốn là, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của đoàn, trọng tâm là tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn thông qua tổ chức đợt sinh hoạt chính trị **“Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”**. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương (1+1) là mỗi ĐV giới thiệu được ít nhất 1 TN ưu tú vào đoàn. Tổ chức tốt các hoạt động **“Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”**; thực hiện tốt Cuộc vận động **“Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên**

Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tích cực, chủ động, thường xuyên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Tự hào truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 89 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Để làm được điều này, ĐVTN trong tỉnh nguyện sẽ nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.□

Bài học về sự đoàn kết từ câu chuyện “Chiếc đồng hồ”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều câu chuyện giản dị nhưng chứa đựng những giá trị và ý nghĩa sâu sắc về tinh thần “đại đoàn kết”. Và câu chuyện của Bác về “Chiếc đồng hồ” chính là một biểu hiện của những giá trị ấy.

Mẩu chuyện

Giữa mùa thu năm 1954, Bác đến thăm Hội nghị rút kinh nghiệm cải cách ruộng đất ở Hà Bắc. Tại hội nghị, được biết có lệnh của Trung ương rút bớt một số cán bộ đi học lớp tiếp quản thủ đô. Ai nấy cũng đều háo hức muốn đi, nhất là những người quê ở Hà Nội. Bao năm xa nhà, nhớ thủ đô, nay được dịp về công tác, ai ai cũng có nguyện vọng đề nghị cấp trên chiếu cố. Tư tưởng cán

bộ dự hội nghị có nhiều phân tán. Ban lãnh đạo ít nhiều thấy khó xử. Lúc đó, Bác lên diễn đàn, giữa mùa thu nhưng trời vẫn còn nóng, mồ hôi ướt đẫm hai bên vai áo nâu của Bác. Bác hiền từ nhìn khắp hội trường và nói chuyện về tình hình thời sự. Khi nói đến nhiệm vụ của toàn Đảng trong lúc này, Bác bỗng rút trong túi áo gơ ra một chiếc đồng hồ và hỏi các đồng chí cán bộ trong hội trường từng câu hỏi về chức năng của từng bộ phận trong chiếc đồng

hồ. Ai ai cũng đồng thanh trả lời đúng hết các câu hỏi của Bác.

Đến câu hỏi: Trong cái đồng hồ, bộ phận nào là quan trọng?

Khi mọi người còn đang suy nghĩ thì Bác lại hỏi:

- Trong cái đồng hồ, bỏ một bộ phận đi có được không?

Mọi người đồng thanh đáp: Thưa Bác, không ạ.

Nghe mọi người trả lời, Bác bèn giơ cao chiếc đồng hồ lên và nói:

- Các chú ạ, các bộ phận của một chiếc đồng hồ cũng ví như các cơ quan của một Nhà nước, như các nhiệm vụ của cách mạng. Đã là nhiệm vụ của cách mạng thì đều là quan trọng, đều cần phải làm. Các chú thử nghĩ xem: Trong một chiếc đồng hồ mà anh kim đòi làm anh chủ số, anh máy lại đòi ra ngoài làm cái mặt đồng hồ... cứ tranh nhau chỗ đứng như thế thì

có còn là cái đồng hồ được không?

Người căn dặn: Đối với chi bộ, đảng bộ hay tất cả các cơ quan, đơn vị cũng vậy, mỗi phòng, ban là một bộ phận không thể thiếu. Tất cả đều có một nhiệm vụ riêng, dù việc lớn việc nhỏ nhưng đó đều là một phần quan trọng trong một tập thể, mỗi nhiệm vụ như một mắt xích nối lại với nhau để tạo thành một khối vững chắc, thì mỗi chúng ta phải thật sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phát huy khả năng của mình, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Việc so bì, tính toán thiệt hơn về quyền lợi, trách nhiệm hay ngại việc nặng tìm việc nhẹ thì sẽ dẫn đến mất đoàn kết, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, câu chuyện về chiếc đồng hồ của Bác đã làm cho nhiều cán bộ dự hội nghị trong hội trường đánh tan suy nghĩ cá nhân của mình.

***Học và làm theo Bác**

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suy nghĩ nhiều nhất, đề cập và chăm lo nhiều nhất chính là vấn đề đoàn kết. Không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ luôn căn dặn chúng ta phải thật sự đoàn kết. Bởi Người hiểu rất rõ, tinh thần đoàn kết không chỉ là truyền thống tốt đẹp, mà còn là tài sản quý báu, là sức mạnh từ ngàn xưa đến nay của dân tộc ta, luôn được Nhân dân ta lưu truyền và nhắc nhở nhau qua câu tục ngữ *“Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”*. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đúc kết điều đó thành chân lý có giá trị muôn đời: *“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!”*. Tinh thần đoàn kết qua lời dạy của Bác đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, động viên toàn Đảng, toàn

dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn để đạt nhiều thành tựu vẻ vang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu chuyện “Chiếc đồng hồ” ở trên tuy giản dị nhưng lại mang giá trị to lớn, tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Làm theo lời dạy của Bác, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân phải luôn đoàn kết trong cuộc sống, trong lao động và học tập; luôn nỗ lực, cố gắng phát huy năng lực cá nhân, đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Có như vậy thì chúng ta sẽ là “mắt xích” tạo thành “một khối” thật sự vững chắc để vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng thành công nước Việt Nam XHCN.

BBT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 2-2020

***Nông nghiệp - Nông thôn**

Tính đến ngày 20-2, tổng diện tích lúa xuống giống là 194.499ha; đã thu hoạch 94.470ha, năng suất bình quân đạt 6,42 tấn/ha; tổng sản lượng thu hoạch 669.149 tấn, đạt 33,45% chỉ tiêu Nghị quyết, giảm 1,4% so cùng kỳ. Giá lúa tháng 2 giảm so tháng trước, lúa thường dao động 4.400 - 5.000 đồng/kg (giảm bình quân khoảng 200 đồng/kg), lúa thơm nhẹ 5.000 - 5.300 đồng/kg (giảm khoảng 200 đồng/kg), riêng lúa đặc sản ST24 giá 6.800 - 7.100 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg).

Tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh được khống chế và đã công

bố hết dịch. Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có xu hướng ổn định, giá một số sản phẩm chăn nuôi trở lại bình thường.

Diện tích xuống giống thủy sản tháng trong 2 tháng đầu năm 2020 là 4.232ha, tăng 2% so cùng kỳ; trong đó, diện tích tôm nước lợ 2.402ha, tăng 1,74%. Tổng sản lượng thủy sản trong 2 tháng đạt 15.878 tấn, đạt 5% so kế hoạch, tăng gần 3% so cùng kỳ; trong đó sản lượng tôm 4.686 tấn, đạt 3% kế hoạch, tăng 2%.

Tình hình khô hạn và xâm nhập mặn vẫn còn phức tạp. Trong tháng 2, tất cả các điểm đo độ mặn đều ở mức cao hơn cùng kỳ từ 2,8 - 7,0‰. Đến cuối tháng 2, có khoảng 1.000ha lúa bị

thiệt hại do khô hạn và xâm nhập mặn, ước giảm sản lượng khoảng 3.700 tấn, trong đó có 302ha thiệt hại trên 70%.

Toàn tỉnh có 42 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, chiếm 52,5% tổng số xã; có 23 xã đạt 15-17 tiêu chí, chiếm 29%; có 15 xã đạt từ 12-14 tiêu chí.

***Công nghiệp**

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 12,5% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số tăng gần 9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) trong tháng 2 là 2.234 tỷ đồng, tăng 16% so tháng trước; tính chung 2 tháng là 4.160 tỷ đồng, đạt 10,4% kế hoạch, tăng 8%, chủ yếu do tôm đông lạnh tăng mạnh (tăng 18%).

***Thương mại dịch vụ**

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 2 là

7.087 tỷ đồng, giảm 2,3% so tháng trước; tính chung 2 tháng là 14.340 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch, tăng 8% so cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 2 là 63 triệu USD, tăng 11,5% so tháng trước. Tính chung 2 tháng giá trị xuất khẩu là 120 triệu USD, đạt 13,3% kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ, chủ yếu tăng do xuất khẩu gạo (tăng 90,2%).

Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến tỉnh trong 2 tháng khoảng 116.541 lượt (trong đó khách quốc tế là 4.709 lượt), doanh thu du lịch đạt 40,36 tỷ đồng.

***Đầu tư - Doanh nghiệp**

Trong 2 tháng đầu năm, có tổng số 59 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, (tăng 14 doanh nghiệp so cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký 462 tỷ đồng (tăng 252 tỷ đồng); có 18 doanh nghiệp đăng ký giải thể (tăng 8 doanh nghiệp so cùng kỳ). Tỉnh đã cấp phép

đăng ký đầu tư cho 5 dự án, với tổng vốn đăng ký 578,4 tỷ đồng (cùng kỳ có 4 dự án với tổng vốn đăng ký 2.716 tỷ đồng, trong đó có Nhà máy điện gió với vốn đăng ký 1.420 tỷ đồng).

Trong tháng 2, UBND tỉnh đã tổ chức họp mặt đối thoại doanh nghiệp đầu năm 2020 nhằm lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

***Tài chính - Đầu tư công**

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động triển khai chặt chẽ, điều hành dự toán thu - chi trong phạm vi dự toán được giao, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm khoảng 1.087 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch, tăng 23% so cùng kỳ.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đã giao là 3.805 tỷ đồng, tính đến ngày 20-2 đã giải ngân 341 tỷ đồng, đạt 9%. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành,

địa phương và chủ đầu tư chủ động triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020.

***Văn hóa - xã hội**

Trong tháng 2, học sinh, sinh viên trong tỉnh được nghỉ học để phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (SARS-CoV-2). Theo đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện kế hoạch hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, sinh viên tự học tại nhà; thường xuyên liên lạc với gia đình để nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học để phòng dịch bệnh SARS-CoV-2.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và phòng chống các loại dịch bệnh ở người; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2.

Toàn tỉnh có 73 người mắc bệnh sốt xuất huyết,

giảm 35 người so với cùng kỳ; bệnh tay chân miệng 40 người, giảm 103 người.

Trong tháng 2, toàn tỉnh đã tư vấn việc làm cho 1.023 lượt người, giới thiệu và cung ứng 40 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh, cung ứng xuất khẩu 2 lao động.

***An ninh - Trật tự xã hội**

Tình hình an ninh quốc phòng trong tháng 2 tiếp tục được giữ vững; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tích cực triển khai thực hiện, đã giao 1.180 quân, đạt 100% chỉ tiêu.

Ngành Công an tăng cường công tác tuần tra, giữ gìn trật tự, tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, do đó tình hình trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Trong tháng 2, phát hiện 33 vụ có dấu hiệu tội phạm về trật tự xã hội (tăng 5 vụ so tháng trước, tăng 5 vụ so cùng kỳ), đã điều tra làm rõ 31 vụ, tỷ lệ khám phá đạt

94%; xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 9 người (so với tháng trước tăng 2 vụ, tăng 4 người chết và giảm 3 người bị thương; so cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ, giảm 1 người chết và giảm 7 người bị thương).

***Thanh tra**

Trong tháng 2, ngành Thanh tra triển khai 81 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 97 tổ chức và cá nhân. Qua đó, đã phát hiện và xử lý kịp thời 24 trường hợp vi phạm theo quy định, trong đó chủ yếu là các vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại...

Toàn tỉnh tiếp 97 lượt công dân, tiếp nhận 5 đơn khiếu nại và 2 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đã giải quyết 2 đơn khiếu nại và 1 vụ tố cáo.□

Một số thông tin nổi bật của tỉnh Sóc Trăng tháng 1 và 2 năm 2020

Kỷ niệm trọng thể 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng ngày 31-1, tại Trung tâm Văn hóa - Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020). Buổi lễ được kết nối trực tuyến với 126 điểm cầu trong tỉnh, với sự tham dự của các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các vị chức sắc các tôn giáo và cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Trong diễn văn chính tại buổi lễ, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

đã ôn lại quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Diễn văn khẳng định, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam; là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chặng đường 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ

tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng và giành được những thắng lợi vĩ đại, đưa cả nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cũng tại buổi lễ, đồng chí Lâm Văn Mẫn đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hãy nêu cao truyền thống cách mạng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng

Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ra sức thi đua lao động, học tập và công tác để góp phần đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững hơn, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã Quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 165 đảng viên có tuổi Đảng từ 30 đến 60. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại điểm cầu tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho 8 đồng chí cao niên tuổi Đảng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ngày 31-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bất thường) để công bố

Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại cuộc họp, đồng chí Huỳnh Văn Sum -

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhận Quyết định 1606-QĐNS/TW của Ban Bí thư về việc nghỉ hưu theo chế độ, từ ngày 1-2-2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Sum đã gửi lời cảm ơn về sự tin tưởng, tín nhiệm của toàn thể Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh trong suốt quá trình công tác, qua đó góp

phần giúp bản thân hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Cũng tại hội nghị, Ban Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phân công đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh thành công tốt đẹp

Sau thời gian chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, trong tháng 2 có 3 tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Đảng bộ Phường 2, TX.Ngã Năm (ngày 17 - 18/2); Đảng bộ xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên (ngày 20 - 21/2) và Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân (ngày 25/2). Đây là các đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp cơ sở của tỉnh; trong đó Đảng bộ xã Tham

Đôn được chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy.

Tại các đảng bộ tổ chức đại hội điểm, với sự tham dự của hơn 260 đảng viên, đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận và nhất trí cao thông qua các báo cáo do ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình trước đại hội. Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, các báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua,

cũng như những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Trong đó, tựu trung là các đảng bộ đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; đội ngũ đảng viên trong đảng bộ thực hiện tốt việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc được giao, nêu cao tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Riêng các đảng ủy luôn phát huy tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, người

đứng đầu cơ quan, đơn vị,... đưa đảng bộ nhiều năm liền đạt “Trong sạch, vững mạnh” và “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Phát huy những kết quả đạt được, cũng như khắc phục những hạn chế, tồn tại, ban chấp hành các đảng bộ đã đề ra mục tiêu, phương hướng và những giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới; tiến hành bầu cấp ủy khóa mới và bầu chọn đại biểu tham dự đại hội cấp trên. Riêng tại Đảng bộ xã Tham Đôn, Đại hội đã hoàn thành tốt việc giới thiệu và bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy xã khóa XII với số phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Sóc Trăng triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều ngày 13-2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus

Corona (Covid-19) gây ra. Theo báo cáo, tính đến chiều ngày 13-2, tại Sóc Trăng chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh Covid-19. Trước

tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, trong gần 2 tháng qua, tỉnh Sóc Trăng đã quyết liệt, khẩn trương triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 113/UBND-TH chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 04/KH-SYT về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, các cấp, các ngành đã cùng phối hợp nhịp nhàng trong phòng, chống dịch bệnh;

các địa phương chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng theo quy trình khu cách ly. Đặc biệt, ngành Y tế đã tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh; chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, vật lực để sẵn sàng ứng phó; tiến hành rà soát trang thiết bị, vật liệu y tế, nhất là mặt hàng khẩu trang y tế... Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, trong thời gian tới các sở, ngành cùng chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, theo dõi diễn biến tình hình, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt quán triệt và triển khai nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020

Sáng ngày 13-2, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ

chức lễ giao nhận quân năm 2020, tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Buổi lễ được đánh

giá là thành công tốt đẹp với việc hoàn thành bàn giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao; thanh niên nhập ngũ cơ bản đạt chất lượng theo yêu cầu, với 11 đảng viên, còn lại là đoàn viên, có trình độ học vấn từ cấp 2 đến đại học. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân đúng quy trình hướng dẫn; công tác

đảm bảo trật tự an toàn xã hội được các lực lượng chức năng giữ gìn tuyệt đối an toàn. Trong đợt tuyển quân năm nay, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã vận động tiền, quà trị giá hơn 1,7 tỉ đồng để thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội cho thanh niên trước giờ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh họp mặt, đối thoại doanh nghiệp đầu năm 2020

Chiều ngày 24-2, đồng chí Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi họp mặt, đối thoại trực tiếp đầu năm 2020 với đại diện 50 doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp mặt, các doanh nghiệp đánh giá cao sự nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh; đồng thời kiến nghị lãnh đạo

tỉnh nghiên cứu đầu tư hạ tầng giao thông để thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa, nông sản. Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, lãnh đạo tỉnh Tỉnh ủy, UBND và lãnh đạo các sở, ngành đã chia sẻ và giải đáp làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư; thống nhất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số nội dung mà doanh nghiệp và nhà đầu tư nêu ra. □

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3-2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định một số nội dung trọng tâm để cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung tuyên truyền trong tháng 3 như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; những thành tựu xây dựng quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng.

2. Tuyên truyền về tình hình Biển Đông, các thông tin đối ngoại, công tác biên giới trên đất liền năm 2020; tuyên truyền sâu rộng Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc tổ chức đại hội đảng các cấp theo Kế hoạch 93-KH/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng. Đồng thời, vận động đồng đảo đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo Chuyên đề năm 2020 đến đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

5. Tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa lịch sử các ngày lễ, ngày kỷ niệm như: Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989), 110

ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 2.060 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;...

6. Tập trung vào việc tuyên truyền trong Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm và thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm phòng ngừa và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh SARS-CoV-2; tuyên truyền sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn để duy trì sản xuất, ổn định sinh hoạt của người dân.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; về thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của tỉnh, ngành và địa phương.

8. Tuyên truyền Cuộc thi Sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020, Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng); Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.□

TIN TRONG NƯỚC

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương cơ bản đã tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo không khí phấn khởi, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội

XIII của Đảng.

Tại Trung ương, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, khơi dậy niềm tin, niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm tuổi, về Bác Hồ kính yêu và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, nổi bật là: Lễ quốc gia Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ngày 3-2-2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội; Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề “Ánh sáng niềm tin” do Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, được tổ chức tại 4 điểm cầu: TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo) và tỉnh Vĩnh Long. Chương trình

nghệ thuật là bài ca về niềm tin và lòng dũng cảm, tôn vinh những tổ chức đảng và đảng viên đã quên mình đấu tranh trong chiến đấu, trong lao động sáng tạo...

Các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, các hội thi, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức dưới nhiều hình thức sáng tạo, phong phú, đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Đặc biệt là Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì được tổ chức từ tháng 8/2019 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; được các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị, trường học trên cả nước hưởng ứng tích cực, triển khai cuộc thi...

Hoạt động giao lưu, gặp mặt, văn hóa - văn nghệ

được tổ chức rộng khắp. Các cơ quan được phân công chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, đầu tư công sức, trí tuệ xây dựng phim tài liệu, phóng sự, triển lãm, phát hành bộ tem và chương trình nghệ thuật có chất lượng, nội dung phong phú; vừa bảo đảm ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục niềm tin, niềm tự hào về Đảng, phục vụ nhu cầu tinh thần của nhân dân trong dịp Tết.

Các cơ quan báo chí Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các trang thông tin điện tử, fanpage, group, blog, tài khoản mạng xã hội... đã phát huy vai trò chủ lực; mở chuyên trang, chuyên mục, phát hành ấn phẩm, đăng tải, chia sẻ khối lượng lớn tin, bài liên quan đến sự kiện, góp phần đưa sự kiện tuyên truyền về 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đợt

sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động lớn, một số nơi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương, cơ sở đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, trao nhà, khám, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, khánh thành một số công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

Để nội dung tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân

dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; việc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ hai, tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức lao động, học tập, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thứ tư, phát động các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, biểu

dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Thứ năm, các cơ quan thông tấn, báo chí duy trì chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thường xuyên đăng tải các tin, bài; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, về niềm tin của nhân dân với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước; phản ánh, tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước.

MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ KHUNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ QUẢN LÝ

Để thống nhất các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ cho phù

hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hiện nay, ngày 2/1/2020, Tổng Bí thư, Chủ

tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành (BCH) Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” (gọi tắt là Quy định 214) thay thế cho Quy định số 90-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị (Quy định 90). Đây là văn bản pháp lý cao của Đảng, làm cơ sở quan trọng để nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử chính xác và khách quan, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Quy định 214 gồm có một số nội dung chủ yếu sau:

1. Về Khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Về tiêu chuẩn chung, bao gồm: Tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng; về đạo đức, lối sống; về trình độ; về năng lực và uy tín; về

sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm.

Về tiêu chuẩn cụ thể, bao gồm 19 nhóm tiêu chuẩn tương ứng với các chức danh, nhóm chức danh cán bộ, như: Tiêu chuẩn của Ủy viên BCH Trung ương (1), Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (2), Tổng Bí thư (3), Chủ tịch nước (4), Thủ tướng Chính phủ (5), Chủ tịch Quốc hội (6). Thường trực Ban Bí thư (7), Trưởng ban Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (8), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (9), Phó Chủ tịch nước (10), Phó Chủ tịch Quốc hội (11), Phó Thủ tướng Chính phủ (12), các chức danh Khối Các cơ quan Đảng ở Trung ương (13), chức danh Khối cơ quan Quốc hội (14), chức danh Khối cơ quan Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước (15), chức danh Khối cơ quan Tư pháp (16), chức danh khối cơ quan MTTQ và

các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương (17), chức danh khối đảng ủy khối trực thuộc Trung ương (18), chức danh khối tỉnh - thành phố trực thuộc Trung ương (19).

Về một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, cụ thể: (1) Cán bộ được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn “đã kinh qua chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp”; (2) cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương hoặc kiêm nhiệm thêm chức vụ khác thì không nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chức danh tương đương hoặc tiêu chuẩn chức vụ kiêm nhiệm; (3) cán bộ đang công tác trong lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn “quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp”; (4) khi xem xét,

bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh mới chưa có trong quy định này thì áp dụng tiêu chuẩn chung và vận dụng tiêu chuẩn chức danh tương đương có vị trí, tính chất tương đồng.

2. Về khung tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được chia ra thành 2 nhóm như sau:

Nhóm tiêu chí đánh giá về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lễ lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật.

Nhóm tiêu chí đánh giá về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gồm có: Tiêu chí chung và tiêu chí đặc thù theo từng nhóm chức danh cán bộ, cụ thể là: (1) Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan tham mưu của Đảng. (2) Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước. (3) Đối với cán bộ lãnh đạo, quản

lý trong các cơ quan dân cử. (4) Đối với cán bộ lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. (5) Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý lực lượng vũ trang. (6) Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tòa án nhân dân. (7) Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý viện kiểm sát nhân dân.

3. Một số nội dung mới trong Quy định 214 (so với Quy định 90):

(1) Quy định 214, bổ sung thêm một số chức danh cán bộ thuộc diện BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đó là chức danh: phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao...; (2) Trong Quy định 214, nêu rõ 4 chức danh chủ chốt và chức danh Thường trực Ban Bí thư đều có tiêu chuẩn: “Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên; trường hợp đặc biệt do BCH

Trung ương quyết định”. Nay bổ sung thêm tiêu chuẩn “uy tín cao trong nhân dân”; (3) Quy định 214, sửa đổi một số tiêu chuẩn, trong đó, tiêu chuẩn đối với cán bộ diện Trung ương quản lý là “hoàn thành tốt nhiệm vụ” thay cho “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; (4) Quy định 214, bổ sung tiêu chuẩn chức danh Phó Chủ tịch nước tương đương Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cùng với việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo

tinh thần Chỉ thị số 35-CT/ TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Quy định 214 sẽ góp phần tạo dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trọn vẹn đức tài, đáp ứng yêu

cầu tình hình và nhiệm vụ cách mạng của đất nước nói chung, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của nhân dân.

NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU PHÊ CHUẨN EVFTA VÀ EVIPA - DẤU MỐC QUAN TRỌNG TRONG HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM VÀ EU

Ngày 12/2/2020, tại Pháp, Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam. Đây là các quyết định rất quan trọng, được 27 quốc gia thành viên EU (hầu hết là những nước có nền kinh tế phát triển) và Việt Nam (nước có nền kinh tế đang phát triển) hết sức trông đợi sau gần 8 năm, kể từ khi hai bên chính thức khởi động đàm phán EVFTA vào tháng 6/2012.

Việc EP phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA

có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả Việt Nam và EU, thể hiện:

Một là, quyết định phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA thể hiện sự coi trọng, đánh giá cao của các nghị sỹ và các quốc gia thành viên EU về vai trò, vị thế của Việt Nam và quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - EU. Triển khai EVFTA và EVIPA sẽ tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và EU, tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng của hai bên.

Hai là, với mức độ cam

kết sâu rộng, toàn diện và do tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, EVFTA và EVIPA sẽ đem lại lợi ích lớn cho hai bên. Ngay khi EVFTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với gần 86% số dòng thuế từ Việt Nam và nâng lên 99% dòng thuế sau 7 năm; trong khi Việt Nam xóa bỏ ngay 48,5% số dòng thuế cho hàng hóa EU trong năm đầu tiên và nâng lên 91,8% số dòng thuế sau 7 năm. Nếu tận dụng tốt cơ hội, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều lợi thế cạnh tranh tại thị trường EU để gia tăng đáng kể kim ngạch xuất khẩu, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và được ưu đãi thuế quan như dệt may, da giày, nông thủy sản... Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa các nước hết sức phức tạp, Hiệp định EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp chúng ta đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và đối tác, tạo chỗ đứng vững chắc hơn tại thị trường rất lớn EU. Người

dân Việt Nam cũng tiếp cận với hàng hóa, thiết bị mà Việt Nam không có. Hiệp định EVFTA và EVIPA cũng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ EU, đi kèm với công nghệ, tri thức quản lý tiên tiến hàng đầu và những lĩnh vực mới của kinh tế số.

Ba là, bên cạnh các cam kết về kinh tế, EVFTA cũng bao quát nhiều cam kết mới về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản trị rừng bền vững, các tiêu chuẩn cao về lao động, môi trường... Sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong thực thi các cam kết này sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy cải cách, tăng trưởng bền vững, nâng cao tiêu chuẩn lao động và đời sống của người dân.

Mở ra nhiều cơ hội nhưng EVFTA và EVIPA cũng đặt ra không ít thách thức cho Việt Nam bởi Việt Nam là nền kinh tế có trình độ phát triển thấp nhất so với các nước trong khu vực

đã ký FTA với EU. Trong khi đó, EU là một trong những thị trường có đòi hỏi cao nhất trên thế giới. EU có nhiều quy định không chỉ liên quan đến tiêu chuẩn sản phẩm mà cả đối với quy trình sản xuất ra sản phẩm... Ngoài ra, các rào cản về kiểm dịch động thực vật, chống bán phá giá, sở hữu trí tuệ...; những tiêu chuẩn về lao động, môi trường của EU cũng đặt ra các thách thức không nhỏ cho Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam sẽ

tiến hành bỏ phiếu hai Hiệp định vào tháng 5/2020. Để khai thác được tối đa lợi ích mà hai Hiệp định này mang lại, các bộ, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Hiệp định; tuyên truyền, phổ biến các cam kết, quy định của thị trường EU; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, phát huy lợi thế cạnh tranh, tăng hiệu suất...

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (COVID-19) GÂY RA

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (SARS-CoV-2) bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối tháng 12/2019, đến nay đã lan ra toàn bộ 31 tỉnh, thành của Trung Quốc. Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến sáng

ngày 4/3/2020, trên thế giới đã ghi nhận gần 93.000 người nhiễm Covid-19 tại 79 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó Trung Quốc có đến 80.151 người nhiễm, Hàn Quốc 5.186 người, Italia 2.502 người, Iran 2.336... Đã có 3.165 người tử vong do nhiễm Covid-19 và 48.034 người phục hồi. Dịch bệnh

đang lây lan nhanh tại các nước châu Âu, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu và quyết định tên gọi chính thức của nCOV là Covid-19. Một số quốc gia như: Nhật Bản, Mỹ, Nga, Australia,... đã công bố tình trạng y tế khẩn cấp và cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc nhằm ngăn chặn Covid-19.

Riêng tại Việt Nam, tính đến ngày 1/3/2020, Việt Nam có 16 người mắc Covid-19 (trong đó, Vĩnh Phúc 11 người, TP.Hồ Chí Minh 3 người (2 người Trung Quốc, 1 Việt kiều Mỹ), Khánh Hòa 1 người, Thanh Hóa 1 người); tất cả 16 trường hợp đều đã khỏi bệnh, được xuất viện và hiện chưa có trường hợp nào tử vong. Đặc biệt, ngày 4/3, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) sau 21 ngày áp dụng biện pháp cách ly xã - nơi là tâm điểm phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Vĩnh Phúc và cả

nước. Đến ngày 8/3, Việt Nam có thêm 14 ca mắc Covid-19.

Từ bài học kinh nghiệm thành công trong những lần phòng, chống dịch bệnh trước đây, Đảng, Nhà nước ta đã sớm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu và đưa ra những biện pháp cần thiết, xây dựng kịch bản ứng phó kịp thời với từng cấp độ lan truyền của dịch bệnh. Đến thời điểm hiện nay, dù diễn biến dịch bệnh “còn rất phức tạp, khó lường”, song, Covid-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát chặt chẽ.

Dư luận quốc tế ghi nhận và đánh giá cao phản ứng kịp thời của Chính phủ Việt Nam trước những diễn biến nhanh chóng của Covid-19. Dư luận trong nước đồng tình hưởng ứng và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng và sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: *“Việt Nam chấp nhận thiệt hại một số lợi ích kinh tế để đảm bảo tính mạng người*

dân". Dù cuộc "khủng hoảng" do Covid-19 gây ra có thể ảnh hưởng lớn tới ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung, nhưng không vì thế mà chúng ta đánh đổi lợi ích kinh tế với tính mạng con người. Điều này đã tạo được sự an tâm, niềm tin lớn ở đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo các chuyên gia về y tế, vi-rút Corona lây truyền qua 3 đường: Từ dịch nước bọt của người mang bệnh khi ho, hắt hơi; lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh; lây truyền từ các bề mặt đã bị nhiễm vi-rút. Do vậy, để kiểm soát, khống chế và tiến tới phòng, chống Covid-19 thành công, hơn lúc nào hết cần sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội cũng như ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân. Mỗi người cần theo dõi sát sao thông tin về dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, bình tĩnh, chủ động thực hiện các

phương pháp phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế và các cơ quan chức năng, có chế độ sinh hoạt lành mạnh giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể, hạn chế tụ tập nơi đông người, không nghe theo cũng như không phát tán các thông tin thiếu kiểm chứng, tác động tiêu cực tới xã hội. Đồng thời, tại cộng đồng, công tác giám sát, phòng, chống cũng như phát hiện dịch bệnh cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh cần kịp thời báo cho ngành y tế cơ sở, tiến hành khoanh vùng khu vực nghi có dịch, tuyệt đối không hoang mang, hoảng loạn, gây mất an ninh trật tự.

Để công tác phòng, chống Covid-19 đạt hiệu quả cao, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc sự

chỉ đạo của Đảng, Chính phủ tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống Covid-19 gây ra; Công điện số 121/CD-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống các diễn biến phức tạp mới của Covid-19 gây ra.

Hai là, ngành y tế và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống Covid-19; thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình phòng, chống dịch bệnh ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu...; nêu cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ y, bác sỹ để vừa làm tốt vai trò thầy thuốc vừa là tuyên truyền viên tích cực, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

Ba là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phù hợp về tình hình dịch bệnh và công tác phòng ngừa. Trong công tác tuyên truyền, chú ý khắc phục biểu hiện chủ quan, coi thường dịch bệnh hoặc lo sợ thái quá dẫn đến hoang mang, mất niềm tin; tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các đơn vị làm tốt, đặc biệt là các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sỹ trực tiếp chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đấu tranh với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm với sức khỏe, tính mạng người dân; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những hành vi che giấu thông tin hoặc tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng, đặc biệt là những thông tin thiếu khách quan về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh cả hai nước đang ra sức phòng, chống Covid-19. □

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ ĐỐI NGOẠI QUỐC PHÒNG NĂM 2019

*Kết quả đạt được

- Tích cực, chủ động tham mưu hiệu quả với Đảng và Nhà nước về đối sách và những vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh, chủ quyền, lãnh thổ, góp phần xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh

Các cơ quan, đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, bám sát tình hình quốc tế và khu vực, đặc biệt là tình hình Biển Đông, cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung, sự điều chỉnh chính sách của các nước; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương xử lý kịp thời những vấn đề chiến lược liên quan đến quốc phòng và an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biên

giới quốc gia, tình hình trên Biển Đông. Thông qua đối ngoại quốc phòng, ta kiên trì và kiên quyết đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ chủ quyền và các lợi ích chính đáng của ta trên Biển Đông; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án, tình huống đối phó, không để bị động, bất ngờ.

- Hợp tác quốc phòng song phương tập trung đi vào chiều sâu và đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng lòng tin, duy trì quan hệ hữu nghị với các nước, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, tăng cường tiềm lực quốc phòng

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị luôn bám sát và cụ thể hóa các nội dung hợp tác quốc phòng sau những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Quân đội; triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký kết với các nước...

Trong năm 2019, Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng như: Lào, Campuchia, Trung Quốc; với các nước lớn và nước công nghiệp phát triển như: Nga, Mỹ, Pháp, EU...; với các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương như: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Israel...; với các nước ASEAN như: Indonesia, Singapore, Thái Lan, Mianma, Philippin...; với các nước bạn bè truyền thống như: Cuba, Belarut, Mông Cổ, các nước châu Phi...

- Chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của đất

nước, Quân đội trên trường quốc tế

Năm 2019, Việt Nam tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn đa phương trong khuôn khổ ADMM, ADMM+, Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 8 (Mat-xơ-va), Đối thoại Shangri - La; Diễn đàn Hương Sơn - Bắc Kinh... Việc Đoàn Việt Nam tham dự và có các bài phát biểu quan trọng tại các diễn đàn này thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề an ninh, quốc phòng khu vực và thế giới; đồng thời cũng thể hiện vai trò, vị thế và tiếng nói của Việt Nam ngày càng được coi trọng trong khu vực. Tại tất cả các diễn đàn, Việt Nam đều nêu rõ quan điểm về những diễn biến tại Biển Đông; đồng thời thể hiện chủ trương nhất quán giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó đặc biệt là Công ước Liên Hợp quốc (LHQ) về Luật Biển 1982. Hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ tiếp tục được đẩy mạnh. Việt Nam đã chủ động, tích cực làm công tác

chuẩn bị cho năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020 và làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021

***Một số hạn chế**

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng còn một số hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là trong đánh giá, dự báo, tham mưu có lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao, chế độ báo cáo đôi lúc chưa tuân thủ theo quy định. Một số cơ quan, đơn vị chưa nắm chắc quy định về việc tiếp xúc với người nước ngoài. Việc xác định mục đích, nội dung, đối tác, thành phần đi nước ngoài của một số đơn vị còn chung chung; nhiều đơn vị thực hiện chế độ báo cáo kết quả sau khi đi công tác nước ngoài còn chậm;...

***Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020**

Thứ nhất, theo dõi sát tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông, động thái của các nước, nhất là các nước biên giới liền kề, các nước lớn, để

kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh, quốc phòng của đất nước; quan hệ, hợp tác với các nước trong lĩnh vực quốc phòng.

Thứ hai, xử lý thận trọng quan hệ, hợp tác quốc phòng với các nước; bảo đảm đan xen lợi ích, cân bằng với các nước lớn, tạo sự đột phá trong quan hệ với một số nước mà Việt Nam có lợi ích thiết thực.

Thứ ba, tập trung cao độ cho Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020. Tổ chức thành công các sự kiện quân sự và quốc phòng đã xác định, để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh, trách nhiệm của nước chủ nhà đối với bạn bè quốc tế; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại đa phương.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, tập trung vào Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020; tuyên truyền đậm nét các kết quả hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh; hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ

thảm họa; bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, biển đảo, đối ngoại biên giới, sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động giữ gìn hòa bình của LHQ.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Quốc

phòng với các ban, bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị trong quân đội trong triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI LẦN THỨ 50

Từ ngày 21 - 24/1/2020 tại Davos (Thụy Sĩ) diễn ra Diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 50 (WEF-2020), với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu đến từ 117 quốc gia.

Với chủ đề *“Các bên liên quan vì một thế giới gắn kết và bền vững”*, WEF-2020 tập trung thảo luận 6 chủ đề, gồm: Biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học của hành tinh, Phát triển công nghệ mới và các nguy cơ tiềm tàng khi áp dụng các công nghệ mới, Phát triển kinh doanh trong bối cảnh thay đổi công nghệ và xã hội, Bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, Phát triển nghề nghiệp và tương lai của thị trường lao động, Giải quyết xung đột quân sự tại các điểm nóng.

Chương trình của WEF-2020 ưu tiên 6 lĩnh vực chính, gồm: lĩnh vực sinh thái học (làm thế nào để thúc đẩy các doanh nghiệp đáp ứng những rủi ro của biến đổi khí hậu và thực thi các biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học của rừng và đại dương), lĩnh vực kinh tế (làm thế nào để loại bỏ gánh nặng nợ dài hạn với tổng nợ của toàn thế giới đã lên tới mức kỷ lục là 253.000 tỷ USD, chiếm 322 GDP toàn cầu, gấp 3 lần tổng giá trị sản phẩm và dịch vụ của toàn thế giới. Sau 5 năm gần đây, nợ tăng thêm 30 ngàn tỷ USD), lĩnh vực công nghệ (làm thế nào để tạo ra một sự đồng thuận toàn cầu về việc thực hiện các công nghệ của cách mạng công nghiệp

4.0 và tránh “cuộc chiến tranh công nghệ”), lĩnh vực xã hội (trồng 1 tỷ cây xanh trong thập kỷ tới), lĩnh vực địa chính trị (nỗ lực giải quyết tại các điểm nóng toàn cầu), công nghiệp (làm thế nào để các doanh nghiệp xây dựng mô hình phát triển trong cách mạng công nghiệp 4.0).

WEF-2020 nỗ lực biến sự kiện tại Davos năm nay trở thành một trong những hội nghị quốc tế về phát triển bền vững quan trọng nhất. Trên cơ sở kết quả thảo luận, WEF-2020 đề xuất 160 sáng kiến, trong đó có 2 sáng kiến toàn cầu là: Chương trình giáo dục toàn cầu để đào tạo nghề nghiệp theo yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 cho khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới; trồng 1 tỷ cây trên toàn thế giới để khôi phục hệ sinh thái. Đây là ưu tiên hàng đầu trong thập kỷ tới và sẽ là di sản lâu dài cho các thế hệ tương lai bởi thế giới đang trong tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng khí hậu và chiến tranh thương mại trong khi “cửa sổ đàm phán” dường như đã bị đóng lại.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu tham dự WEF-2020 đã nêu bật thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua; truyền tải thông điệp về đường lối, định hướng, chính sách, biện pháp lớn của Chính phủ Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 để thúc đẩy các nước, các đối tác, tập đoàn hàng đầu tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam. Tại phiên họp toàn thể, với chủ đề “*Triển vọng chiến lược ASEAN*” - một trong những điểm nhấn của WEF-50, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình khẳng định: Với trọng trách kép là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021, Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác giữa ASEAN và LHQ nhằm đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh của khu vực và thế giới cũng như thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; đồng thời, nỗ lực thúc đẩy vai trò, tiếng nói

của ASEAN tại các diễn đàn đa phương quan trọng khác nhằm góp phần đề cao chủ

nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

MỘT SỐ NỘI DUNG ĐÁNG CHÚ Ý TRONG THÔNG ĐIỆN LIÊN BANG NGA NĂM 2020

Ngày 15/1/2020, Tổng thống Nga V.Putin đọc Thông điệp Liên bang lần thứ 16. Đây không chỉ là bản thông điệp hàng năm như thông lệ trong 20 năm cầm quyền của Tổng thống Nga V.Putin, mà còn là bản tổng kết thành quả và kinh nghiệm trong hai thập kỷ cầm quyền của ông V.Putin và đề xuất các định hướng cơ bản về con đường phát triển của nước Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Mở đầu Thông điệp Liên bang lần thứ 16, Tổng thống V.Putin đã tập trung vào các chính sách đối nội, gồm:

- Về vấn đề nhân khẩu học: Tổng thống Putin cho biết tỷ lệ sinh của nước Nga đang ở mức thấp (năm 2019 chỉ đạt 1,5%), vì vậy Nga cần thoát khỏi bẫy nhân khẩu học và bảo đảm tăng trưởng dân số đất nước. Ông kêu gọi đưa ra các biện pháp, với sự ưu

tiên cao nhất nhằm tăng dân số nước Nga, như: hỗ trợ tài chính cho các gia đình đông con, hỗ trợ chi trả các khoản vay mua nhà, trợ cấp hàng tháng, miễn phí ăn ở trường cũng như chương trình hỗ trợ các bà mẹ.

- Về giáo dục và y tế: Ông Putin đề xuất tăng lương cho các giáo viên ít nhất là 5.000 rúp mỗi tháng, tăng ngân sách cho các trường đại học và ưu tiên cho các cơ sở giáo dục đại học ở các khu vực, tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Về kinh tế: Ông Putin cho rằng cần đưa mức tăng trưởng đầu tư hàng năm đạt ít nhất 5% để đưa tốc độ tăng trưởng GDP của năm 2021 cao hơn mức trung bình của thế giới. Để làm được việc này, cần thúc đẩy các chính sách tạo điều kiện cho kinh

doanh, không thay đổi các điều kiện thuế tới 20 năm cũng như tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Về môi trường: Tổng thống Nga V.Putin kêu gọi đưa ra một hệ thống giám sát môi trường hoàn chỉnh, dự kiến cuối năm 2020 sẽ có ít nhất 80 trong số 300 nhà sản xuất phải đổi sang sử dụng công nghệ mới để nhận được giấy phép về môi trường.

Tổng thống V.Putin khẳng định, nước Nga không cần một bản hiến pháp mới. Tuy nhiên, ông đề xuất một số sửa đổi Hiến pháp với ưu tiên bảo vệ quyền công dân và kêu gọi tăng cường vai trò của các thống đốc vùng, với mỗi khu vực của nước Nga đều có đặc tính riêng. Hội đồng Liên bang cần có vai trò lớn hơn trong việc bổ nhiệm các thành viên chính phủ. Tổng thống sẽ không có quyền bác bỏ các đề cử thành viên chính phủ do Quốc hội đưa ra nhưng có quyền bãi nhiệm các thành viên của chính phủ và xác định những ưu tiên của chính phủ.

Ông Putin cũng khẳng định, tất cả những thay đổi được ông đề xuất không ảnh hưởng tới nền tảng cơ bản của Hiến pháp nước Nga; tuy nhiên nếu có những thay đổi Hiến pháp cần phải đưa ra trưng cầu dân ý và kết quả trưng cầu dân ý sẽ là kết quả cuối cùng.

Trong vấn đề đối ngoại, Tổng thống V.Putin cho rằng, thế giới đang xuất hiện các sự kiện không dự báo và không kiểm soát được. Các quốc gia thường trực Hội đồng Bảo an LHQ cần có trách nhiệm đối với thế giới. Ông khẳng định, Nga sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đối với tất cả các đối tác. Nga đã tạo ra các loại vũ khí vượt trội mà các quốc gia hàng đầu khác chưa có được. Điều này giúp khả năng quốc phòng của Nga đi trước một thập kỷ.

Đáng chú ý là, ngay sau khi Thông điệp Liên bang lần thứ 16 của Tổng thống Nga V.Putin kết thúc, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống. Tổng thống V.Putin đồng ý đơn từ chức và đề cử ông

Mikhail Mishustin - Giám đốc Cục Thuế vụ của Liên bang Nga làm Thủ tướng mới.

Theo các chuyên gia, năm 2024 sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp của Tổng thống V.Putin, khi ông sẽ không tiếp tục ứng cử lần thứ tư. Vì thế, người lãnh đạo cao

nhất đang bắt đầu bảo vệ, kế thừa và phát triển di sản của mình trong những thập kỷ tới cho nước Nga trên cơ sở một hệ thống chính trị cân bằng, bền vững, hiệu lực thực sự và sẽ hoạt động kể cả khi V.Putin không còn nắm giữ vị trí tổng tư lệnh.

BƯỚC TIẾN MỚI TRONG THỎA THUẬN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG GIAI ĐOẠN 1

Sau gần 2 năm căng thẳng thương mại với việc Mỹ và Trung Quốc áp thuế lẫn nhau gây tác động tiêu cực đến cả hai nước cũng như tới đầu tư và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giữa tháng 12/2019, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí nội dung thỏa thuận kinh tế và thương mại giai đoạn 1 dựa trên nguyên tắc công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Ngày 15/1/2020, tại Nhà Trắng (Mỹ), Mỹ và Trung Quốc đã chính thức ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Đây là một sự kiện

được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm bởi nó đánh dấu bước đầu tiên trong việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài gần 2 năm qua.

Theo thỏa thuận giai đoạn 1, Mỹ đồng ý giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, như: Mỹ sẽ không áp thuế đối với 160 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, đồng thời hạn chế một số mức thuế đã áp với hàng hóa Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc hủy kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ và đồng ý mua thêm hàng hóa Mỹ, với cam kết sẽ tăng nhập khẩu ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và dịch

vụ Mỹ trong 2 năm tới. Ngoài ra, Trung Quốc cam kết tăng nhập khẩu lúa mì và ngô của Mỹ. Đây hứa hẹn sẽ là bước nhảy vọt trong xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc thời gian tới. Thỏa thuận này cũng bao gồm nội dung về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ tại Trung Quốc, vấn đề mở cửa thị trường dịch vụ tài chính của Trung Quốc, vấn đề cơ cấu nông nghiệp và tiền tệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi đây là một thỏa thuận lịch sử, một bước đi quan trọng tiến tới quan hệ thương mại công bằng và có đi có lại, đồng thời cho biết sẽ thăm Trung Quốc trong thời gian tới để thúc đẩy giai đoạn 2 của thỏa thuận. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã đọc bức thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi đến buổi lễ. Trong thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, hai nước có khả năng hành động dựa trên cơ sở bình đẳng, đồng thời bày tỏ hy vọng phía Mỹ sẽ đối xử công bằng đối với các công ty của Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, vấn đề lớn nhất là việc thực thi thỏa thuận bởi không có một cơ chế giám sát hay trọng tài độc lập để đảm bảo rằng hai bên sẽ giữ cam kết của mình trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc Mỹ và Trung Quốc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sẽ khép lại cuộc chiến thuế quan kéo dài 18 tháng qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã làm chao đảo các thị trường tài chính, phá vỡ các chuỗi cung ứng và khiến tăng trưởng kinh tế thế giới “giảm tốc”. Khi thỏa thuận này được thực thi, hai nước có thể đạt được thỏa thuận kinh tế và thương mại toàn diện, trên cơ sở này, đồng thời làm gia tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước và nâng cao mức độ hợp tác kinh tế song phương.

Đối với kinh tế thế giới, các chuyên gia nhận định, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 sẽ giúp giảm bớt các rủi ro mà nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt, đồng thời thúc đẩy triển vọng kinh tế thế giới. □

VĂN BẢN MỚI

Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg, ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Quyết định gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2020. Sau đây là một số nội dung chủ yếu của Quyết định.

***Bổ sung Điểm đ, Khoản 4, Điều 9**

“đ) Chi cập nhật dữ liệu biến động thay đổi thông tin hộ gia đình tham gia BHYT; chi rà soát thông tin, cập nhật bổ sung dữ liệu, hoàn thiện phần mềm quản lý để cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; chi phí in ấn, gửi thông báo; chi điều tra thống kê đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa tham gia BHXH hoặc tham gia chưa đầy đủ các chế độ BHXH; chi điều tra, thống kê kết nối dữ liệu đối tượng người lao động

nước ngoài làm việc tại Việt Nam được cấp giấy phép lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam; chi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung và mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành”.

***Sửa đổi, bổ sung Điểm a và Điểm b, Khoản 5, Điều 9**

“a) Chi phí thu BHXH tự nguyện, thu BHYT của người tham gia theo hộ gia đình, của học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gồm: chi đào tạo, tập huấn, thù lao cho đại lý thu; chi tổ chức hội nghị khách hàng). Mức chi tối đa bằng 7,5% số tiền đóng của người tham gia (không bao gồm số thu do ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân hỗ trợ), trong đó: mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH tự nguyện bình quân tối đa bằng 14% số tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện; mức chi thù lao cho cơ sở giáo dục bình quân tối đa bằng 2,5% số tiền đóng của học sinh, sinh viên; mức chi thù lao đại lý thu BHYT của các đối tượng còn lại bình quân tối đa bằng 7,0% số tiền đóng BHYT của người tham gia. Mức chi thù lao cho đại lý cụ thể đối với từng nhóm đối tượng tham

gia (đối tượng tham gia lần đầu, đối tượng tiếp tục tham gia) và của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định phù hợp với tình hình thực tế của từng tỉnh, thành phố”.

“b) Chi phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp từ quỹ BHXH, quỹ BHTN bằng 0,65% số tiền chi trả từ các quỹ thành phần: BHTN lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất (trừ các khoản chi: Phí khám giám định; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc; đóng BHYT) và chi trợ cấp thất nghiệp. Mức chi cụ thể cho tổ chức làm đại lý chi trả của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định này”...□

Tích cực củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

THANH TÚ

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung

đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, từng điều kiện địa phương.

Để đạt được mục tiêu là tạo ra sự đồng thuận xã hội và củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nội dung và phương thức tập hợp của MTTQ

các cấp được đổi mới nhiều mặt; trong đó, trọng tâm là mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Phương thức rõ nhất là kết hợp giữa tuyên truyền, vận động, phát triển tổ chức với cổ vũ, lôi cuốn đông đảo người dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động; giữa truyền thông đại chúng với vận động cá nhân, tiếp cận tới mọi thành phần xã hội, mọi đối tượng. Theo đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung chỉ đạo điểm và phát triển rộng khắp các mô hình của nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, như mô hình nhân dân tự quản, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông... Với

nội dung tuyên truyền ngày càng có trọng tâm, trọng điểm đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên quán triệt, triển khai sâu rộng đã tạo được chuyển biến trong nhận thức, thật sự trở thành việc làm thường xuyên trong từng cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh được củng cố và mở rộng tổ chức, thu hút thêm nhiều thành viên, tăng thêm số lượng người tiêu biểu, nhất là trong các tôn giáo, dân tộc, doanh nhân và người ngoài Đảng. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh kết

nạp thêm 3 tổ chức thành viên, nâng tổng số tổ chức thành viên lên 35 đơn vị; các tổ chức thành viên kết nạp mới thêm hơn 164.500 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số lên 964.940 người, chiếm 74% dân số toàn tỉnh. Với số lượng thành viên ngày càng đông đảo, hoạt động của MTTQ ngày càng đổi mới và hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt vai trò làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Trong 5 năm qua, đã ghi nhận được hơn 4.600 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của các tầng lớp nhân dân và đã báo cáo kịp thời đến các cơ quan Đảng và Nhà nước. Qua đó, góp phần cùng chính quyền nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước, phục vụ tốt đời sống người dân và sự nghiệp phát triển tỉnh nhà.

Để tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, MTTQ các cấp còn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân tộc, tôn giáo. Trong đó, chú trọng bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số làm lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động; phát huy tốt vai trò đoàn kết, tích cực của các tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương cũng như thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, MTTQ tỉnh tổ chức kiện toàn Hội Thân nhân Việt kiều và đổi tên thành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Với nhiều nội dung và cách làm phù hợp, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối, huy động được sự

đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng chung sức thực hiện nhiều hoạt động hữu ích.

Trong 5 năm qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc đã vận động xây dựng giao thông nông thôn, thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng; nhiều mô hình hoạt động của các tôn giáo được phát huy và mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống xã hội như các mô hình “Nhịp cầu nhân ái”, “Nhịp cầu yêu thương”... ; riêng kiều bào Sóc Trăng đã đóng góp trên 151 tỷ đồng để xây dựng quê hương, giúp đỡ thân nhân. Bên cạnh các hoạt động trên, trong những năm qua, Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức hàng năm đã trở thành nền nếp với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như tặng Nhà Đại đoàn kết, trao học bổng, tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách, tổ chức trồng cây xanh... đã

góp phần tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Qua đó, đã khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Có thể nói, với sự phối hợp chặt chẽ cũng như tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động giữa Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng tập hợp mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và nguồn lực trong xã hội cùng đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. □

Chung tay vì sự an toàn **cho phụ nữ và trẻ em**

XUÂN MAI

Nhằm xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, những năm qua, nhất là năm 2019, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực cùng chung tay hành động bằng nhiều việc làm cụ thể. Qua đó, đã có nhiều mô hình tiêu biểu góp phần tác động mạnh mẽ trong cộng đồng đối với việc thực hiện an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Năm 2019 được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam chọn là Năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Theo đó, tại Sóc Trăng, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng chủ đề này đến các cấp hội với nhiều nội dung phù hợp tình hình thực tế của tỉnh.

Với mục tiêu xây dựng môi trường an toàn để phụ nữ và trẻ em phát huy hết tiềm năng của mình và huy động cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội chung tay hành động vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em, Năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” tập trung vào các nội dung chính gồm: an toàn cho phụ

nữ và trẻ em trong gia đình (gồm phòng chống bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng chống suy dinh dưỡng; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em); an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội; an toàn về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn trên môi trường mạng và an toàn trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm. Theo đó, để chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và các nội dung chính cần thực hiện có sức lan tỏa rộng khắp, hội LHPN các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em. Trong đó, phối hợp Trung tâm Nhịp cầu hạnh phúc - TP.Hồ Chí Minh tổ chức 23 cuộc nói chuyện chuyên đề về thực trạng bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em, “Phòng chống xâm hại

trẻ em” tại nhiều địa phương và các điểm trường trong tỉnh; phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức 6 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở về Luật Hôn nhân và gia đình năm 2013, Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, Luật Trẻ em... Đồng thời, tổ chức cho gần 50 cán bộ Hội, người thân và các trẻ em gái bị xâm hại tham quan nhà “Nhịp cầu hạnh phúc” tại TP.Hồ Chí Minh. Từ hoạt động này, Hội LHPN tỉnh cũng đã phối hợp vận động đưa 5 bé đến tạm lánh tại nhà “Nhịp cầu hạnh phúc” và 3 bé được hỗ trợ tại gia đình (500.000đ/tháng). Tại đây, các bé được học hành, được chăm sóc sức khỏe và điều trị tâm lý. Nhờ được quan tâm chăm sóc, hỗ trợ, động viên tâm lý đã giúp các em vượt qua khó khăn, ổn định cả thể chất và tinh thần.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, Ban Thường vụ Hội

LHPN tỉnh còn tập trung chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng các mô hình gắn với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Qua đó, toàn tỉnh đã thành lập được 39 tổ với 563 thành viên như: Tổ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái không bị xâm hại tình dục”, Tổ “Phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em”, Tổ “Phòng chống đuối nước trẻ em”, Tổ “Phòng chống bạo lực gia đình”, Tổ “Bếp ăn an toàn”, Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình phụ nữ không có bạo lực gia đình”...; đồng thời, thành lập 5 mô hình “Góc tư vấn thân thiện” tại 4 điểm trường THCS tại 3 xã huyện Mỹ Tú và 1 điểm tại Chùa Vĩnh Hưng (TP.Sóc Trăng) nhằm hỗ trợ trẻ vị thành niên, người dân đến để được tư vấn hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và các vấn đề liên quan đến trẻ. Chị Nguyễn Thị The - Phó chủ tịch Hội LHPN xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, chia sẻ: “Thời gian gần đây, Hội Phụ nữ đặc biệt quan tâm tuyên truyền các kiến

thức phòng tránh rủi ro, tai nạn thương tích và vấn nạn xâm hại trẻ em. Bởi địa bàn xã đã từng xảy ra vụ việc này, nạn nhân là bé gái còn rất nhỏ tuổi. Sau khi được Hội LHPN hỗ trợ kết nối đưa vào “Ngôi nhà an toàn” - một tổ chức nhân đạo dành cho phụ nữ và trẻ em gái tại TP.Hồ Chí Minh, để chăm sóc nên hiện nay bé đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng. Từ sự việc đáng quan tâm này, Hội LHPN xã đã bắt tay vào thành lập Tổ An toàn cho phụ nữ và trẻ em nhằm tuyên truyền đến mọi đối tượng những điều cần biết để bảo vệ bản thân, phòng tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra”.

Bên cạnh các mô hình phòng chống xâm hại, các cấp hội LHPN trong tỉnh còn vận động thành lập các mô hình bảo vệ an toàn sức khỏe mỗi gia đình, cộng đồng. Qua đó, đã ra mắt 12 CLB “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần” với 300 thành viên, thành lập mới

26 tổ “5 không, 3 sạch” với 366 thành viên. Kết quả này đã góp phần nâng tổng số toàn tỉnh hiện có gần 2.000 tổ và CLB với 33.600 thành viên tại 775 chi hội phụ nữ; qua đó đã và đang duy trì hiệu quả 70 “Cụm dân cư 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, các cấp hội LHPN còn tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của 28 CLB “Phụ nữ với pháp luật” với 583 thành viên, 6 CLB “Nam giới không bạo hành” tại 6 xã trên địa bàn huyện Châu Thành và TX.Vĩnh Châu với 142 thành viên, 6 CLB “Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia hai” với 124 thành viên và 9 CLB Trẻ em tại Mỹ Tú và một số điểm chùa trên địa bàn TP.Sóc Trăng với 270 thành viên là trẻ em. Các tổ và CLB này cùng chính là mô hình điển về việc tuyên truyền pháp luật tại địa phương, nhằm mục đích tạo một lực lượng phản ứng nhanh trong các

trường hợp khẩn cấp như bạo lực gia đình, cờ bạc, xâm hại phụ nữ và trẻ em tại địa phương, phòng chống mua bán người.

Không chỉ dành riêng cho năm 2019, Năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” còn là chủ đề xuyên suốt, được tiếp nối trong nhiều năm tới của Hội LHPN Việt Nam nhằm góp phần thực hiện kế hoạch hành động quốc gia. Vì vậy, tại Sóc Trăng, trong năm 2020, Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, trong đó tập trung trọng tâm trong hệ thống Hội LHPN là phòng chống xâm hại trẻ em. tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của các cấp hội phụ nữ, cùng sự chung sức mạnh mẽ từ các cấp, các ngành và cả cộng đồng xã hội, sẽ ngày càng có nhiều hơn những việc làm cụ thể, thiết thực, đảm bảo mang lại sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em, mang lại niềm hạnh phúc, bình an cho mỗi gia đình.□

Đường quê khởi sắc từ **Ý Đảng, lòng dân**

VĨNH LỢI

Những con đường quê đầy hoa khoe sắc, hàng rào cây xanh được chăm sóc khéo léo và sáng ánh điện vào ban đêm... là thành quả từ sự chung tay, góp sức của người dân và chính quyền địa phương ở nhiều xã nông thôn, minh chứng cho những giá trị tốt đẹp được xây đắp từ “Ý Đảng - lòng Dân”.

Đến với nhiều xã nông thôn mới trong tỉnh hiện nay, không khó để nhận ra những đổi thay vượt bậc về hạ tầng cơ sở, hầu hết đều trở nên khang trang, mới mẻ. Và xen trong điều thú vị ấy còn có cả niềm vui, trước những con đường quê thanh bình, tươi mới với những luống hoa nhiều sắc màu, những hàng rào xanh thẳng tắp, những ánh điện sáng rực đường quê vào ban đêm... Về đẹp đó được gọi tên là “đường nông thôn mới kiểu mẫu”, ra đời từ Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Có dịp trở lại và đi dọc theo một số tuyến đường nông thôn ở xã Vĩnh Quới (TX.Ngã Năm) mới thấy rõ những giá trị thiết thực từ mô hình “đường nông thôn mới kiểu mẫu” mang lại. Con đường đầy rác thải ven đường, chật hẹp vì cây cối um tùm gây nhiều bất an cho người đi đường từ năm cũ giờ đã không còn, thay vào đó là những vạt hoa kiểng đủ sắc màu, những hàng rào cây xanh được người dân chăm chút cẩn thận, làm vùng quê nơi đây trở nên tươi mới hơn hẳn. Tự hào, phấn khởi về những đổi thay của địa phương,

đồng chí Phạm Khắc Điệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quới, chia sẻ: “Để có được cảnh quan theo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp như hôm nay, Đảng ủy và UBND xã đã đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã đã xây dựng kế hoạch hàng tuần dành ra hai đến ba ngày trực tiếp xuống ấp để cùng nhân dân trồng hoa, cây cảnh, làm hàng rào; vận động nhân dân làm cột cờ, treo bóng đèn trước ngõ. Từ đó, cán bộ, đảng viên và người dân thấy được sự quyết tâm của lãnh đạo mà cùng nhau thực hiện, nỗ lực chung tay sớm hoàn thành tuyến đường kiểu mẫu”.

Không riêng xã Vĩnh Quới, việc xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp ở nhiều xã khác trong tỉnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Đơn cử như các tuyến đường nông thôn kiểu mẫu đi ngang ấp Tân Hòa C, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú; tuyến đường tại ấp Hòa Ninh,

xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên... đều ghi dấu công sức đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Chị Cao Bích Liễu, người dân ở xã Long Hưng (Mỹ Tú) phấn khởi cho biết: “Được chính quyền địa phương vận động và chung tay, bà con ở đây ai nấy đều nhiệt tình tham gia. Đường quê ngày càng đẹp hơn thì bà con càng tích cực rủ nhau trồng thêm hoa kiểng, làm vệ sinh sạch sẽ, làm hàng rào khang trang, rồi dựng cột cờ, treo bóng đèn chiếu sáng. Nhờ vậy mới có được con đường đẹp như hôm nay”.

Xác định những tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ là phong trào nhất thời, mà còn duy trì bền vững lâu dài, tạo nên nét đặc sắc riêng của cửa các xã nông thôn mới, nên lãnh đạo các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện. Bởi thực tế, trồng được hoa đẹp đã khó và việc duy trì, bảo vệ và phát triển những tuyến đường hoa càng khó khăn hơn. Nhận thức được điều đó nên khi triển khai thực hiện các tuyến đường, lãnh đạo các địa phương đã

đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tin tưởng. Và thực tế thời gian qua cho thấy, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở nhiều địa phương đã đoàn kết, năng động, sáng tạo bằng nhiều cách làm hay với tinh thần quyết tâm cao. Như đồng chí Phạm Khắc Điệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quới, chia sẻ: “Để có được phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển như hiện nay là cả quá trình đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy Đảng, dám nghĩ, dám làm; trực tiếp xuống từng địa bàn vừa vận động, vừa cùng bà con nhân dân trồng từng cây hoa, cây cảnh, bắt kể đó là những ngày nghỉ cuối tuần. Có như vậy mới tạo được lòng tin nơi nhân dân, tranh thủ được sự đồng tình hưởng ứng cao của bà con”. Hay như tại xã Ngọc Đông (Mỹ Xuyên), tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ở ấp Hòa Ninh với những hàng rào cây xanh, những hàng cây lá đỏ, cùng ánh đèn thấp sáng khi đêm về đã tạo ra nét riêng nổi bật của một vùng quê. Có được thành

công này, công tác tuyên truyền, vận động làm chuyển biến về nhận thức của người dân đã đóng góp một phần quan trọng, được lãnh đạo xã đúc kết thành kinh nghiệm hay để phát huy trong những năm tiếp theo.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của Chương trình Xây dựng nông thôn mới nói chung và các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng, ngoài công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, thì lãnh đạo nhiều địa phương trong tỉnh còn đặt ra nhiệm vụ, giải pháp là tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới và nâng cao vai trò chủ thể của người dân. Hy vọng rằng, với những giải pháp cụ thể đã đề ra, cùng tinh thần quyết tâm cao của “Ý Đảng - lòng Dân”, thì những con đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn tại các vùng quê trong tỉnh, góp phần xây dựng nông thôn ngày thêm văn minh, giàu đẹp. □

Triển khai toàn diện công tác **cải cách hành chính**

THANH AN

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2020. Với những nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện cùng sự phân công cụ thể và triển khai thực hiện là điều kiện quan trọng để nền hành chính của tỉnh tiến gần hơn đến mục tiêu đạt chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác CCHC với yêu cầu là nâng cao chất lượng đội ngũ thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC, nhất là trong công tác quản lý, điều hành; ngăn chặn hiệu quả cũng như phát hiện, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây

phiền hà, kéo dài thời gian trong giải quyết công việc. Trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cần chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, đảm

bảo an toàn, an ninh thông tin. Qua đó, góp phần tiếp tục cải thiện Chỉ số CCHC cấp tỉnh.

Để đạt những mục tiêu quan trọng trên, UBND tỉnh yêu cầu, công tác CCHC năm 2020 tại các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục được tiến hành theo 7 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Trong đó, thực hiện cải cách thể chế, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; đồng thời thường xuyên rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện hoạt động theo dõi

thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Về cải cách TTHC, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị định, Thông tư của Chính phủ về cải cách TTHC; các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đơn giản hóa TTHC và giấy tờ công dân. Quá trình thực hiện cải cách TTHC, cần kiểm soát chặt chẽ việc công bố TTHC và ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định; rà soát kiến nghị bãi bỏ các quy định và những TTHC không cần thiết. Để cải cách TTHC đạt kết quả tốt cũng cần đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận một cửa các cấp. Đặc biệt, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý ngay đối với việc CBCCVC gây phiền hà, những nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh,

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, UBND tỉnh đặt ra yêu cầu tiếp tục kiện toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện phân cấp quản lý giữa các cấp chính quyền địa phương đảm bảo phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tế và thực hiện hiệu quả công tác tinh giản biên chế; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Song song đó, thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng; tuân

thủ quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC gắn với quy hoạch, bố trí sử dụng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về văn hóa công vụ; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong và ý thức phục vụ của đội ngũ CBCCVC trong thực thi công vụ.

Thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ cần tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, hoạt động sự nghiệp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Sắp xếp, củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đẩy

mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, nhất là lĩnh vực y tế và giáo dục, đảm bảo sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ của 2 lĩnh vực này trong năm đạt trên 90%. Để có nền hành chính công hiện đại, trong năm cần tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin hàng năm; thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành đảm bảo thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; tăng tỷ lệ văn bản điện tử được ký số, văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước đạt từ 90% trở lên; mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3.

Đối với công tác chỉ đạo điều hành công tác CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác thanh

tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra công vụ, kiểm tra đánh giá tình hình và chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa các cấp. Tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh, Chỉ số CCHC và điều tra, khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Mặt khác, cần đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền CCHC đến người dân, doanh nghiệp và đội ngũ CBCCVC trên địa bàn tỉnh.

Với những nhiệm vụ trọng tâm, cùng sự quan tâm chỉ đạo cụ thể của lãnh đạo UBND tỉnh, tin chắc rằng, nếu được thực hiện đồng bộ và triệt để trong hệ thống chính trị, thì công tác CCHC sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong năm 2020, góp phần đưa nền hành chính công của tỉnh thực sự chất lượng và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. □

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong năm 2020

THIÊN HƯƠNG

Với nhiều nội dung và tổ chức thực hiện đồng bộ, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2020” tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả được kỳ vọng là sẽ ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh.

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2020” được triển khai theo Kế hoạch số 143/KH-UBND, ngày 29-10-2019 của UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh là cơ quan tham mưu và phối hợp thực hiện kế hoạch này. Trong đó, việc đẩy mạnh tuyên

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN đã được xác định trong Luật PCTN; Công ước của Liên Hợp quốc về phòng chống tham nhũng. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao hiểu biết

pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật PCTN của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật về PCTN, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền pháp luật về PCTN đặt ra yêu cầu đối với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị phải bám sát vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; trong đó trọng tâm là các quy định mới về hành vi tham nhũng, PCTN trong khu vực ngoài nhà nước, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN... Đồng thời, phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; tập trung

triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, đồng bộ. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lê Tấn Đạt cho biết: Thực hiện Đề án, những nội dung cần tập trung tuyên truyền là pháp luật về PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam và quốc tế; Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN... Bên cạnh đó, kết hợp tuyên truyền về xây dựng đạo đức “liêm chính” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; những mô hình, kinh nghiệm hay, những gương điển hình tiêu biểu về PCTN và đạo đức “liêm chính”.

Để công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả

thiết thực, UBND tỉnh cũng tăng cường hơn nữa trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện Kế hoạch số 143. Trong đó, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh tiếp tục tổ chức các hội nghị triển khai quán triệt Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tại các sở, ngành tỉnh và địa phương, nhất là cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đối với các cơ quan như Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Sóc Trăng; Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng... có nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền

đến các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp... bằng nhiều hình thức để mọi đối tượng đều có thể tiếp cận đối với những nội dung về PCTN và đạo đức “liêm chính”. Riêng Thanh tra tỉnh thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, địa phương về công tác PCTN trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh; Phối hợp Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình đăng thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chọn 1 địa phương để làm điểm chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.□

Xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử

MINH THIÊN

Việc triển khai xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nộp thuế; thể hiện được sự ưu việt trong việc lập, gửi hồ sơ và nhận kết quả trên phương tiện điện tử.

Để triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế bằng phương thức điện tử theo đúng pháp luật, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 5240/TCT-KK hướng dẫn nhiều nội dung cụ thể để người nộp thuế và cơ quan thuế thực hiện

đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra.

Phạm vi áp dụng được xác định là các tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử trên hệ thống ứng dụng thuế điện tử eTax hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, lập giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước gửi cho cơ quan thuế theo

hướng dẫn tại Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20-9-2019 của Bộ Tài chính. Riêng đối với các cục thuế TP.Hồ Chí Minh chưa triển khai eTax, thời điểm triển khai đồng thời với việc triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử theo Công văn 3668/TCT-CNTT ngày 13-9-2019 của Tổng cục Thuế.

Theo Tổng cục Thuế, sau khi người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN lập giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước, ký điện tử và gửi thành công cho cơ quan thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ thực hiện tiếp nhận, lưu giấy đề nghị và hồ sơ, tài liệu kèm theo, đồng thời thông báo tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử trong cơ sở dữ liệu của ngành thuế. Sau

khi tiếp nhận và xử lý đề nghị của người nộp thuế, cơ quan thuế gửi thông báo xác nhận, hoặc không xác nhận cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của người nộp thuế theo thời gian quy định.

Do việc thực hiện xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử là tính năng mới, có nhiều thay đổi về cách thức thực hiện, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tổ chức đào tạo, tuyên truyền cho cán bộ thuế và người nộp thuế về quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng. Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế triển khai quy trình mới đạt được mục tiêu đến thời điểm 30-3-2020, tỷ lệ giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử từ 50% trở lên so với hình thức thông thường và đến 30-9-2020 là 90% trở lên.

Việc triển khai xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nộp thuế; thể hiện được sự ưu việt trong việc lập, gửi hồ sơ và nhận kết quả trên phương tiện điện tử. Người nộp thuế sẽ thực hiện nộp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử và không phải đến trực tiếp cơ quan thuế. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người nộp thuế và giúp cho ngành thuế giảm áp lực phải thu nhận hồ sơ giấy, giảm thiểu công việc nhận và nhập thủ công các hồ sơ thuế. Bên cạnh đó, triển khai xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước qua mạng cũng giúp hồ sơ đảm bảo tính pháp lý cao, có khả năng lưu trữ lâu dài.

Trong thời gian qua, ngành thuế đã nỗ lực cải cách thuế, đặc biệt là cung

cấp các dịch vụ công trực tuyến nói chung và xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử nói riêng; qua đó giúp người nộp thuế giảm bớt thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Lãnh đạo tỉnh cũng quan tâm và thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại doanh nghiệp để nắm bắt tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân. Đối với Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, trong năm qua đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế; đồng thời, thường xuyên đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ, kịp thời cho ngân sách nhà nước. Đến nay, có 100% doanh nghiệp khai thuế, hoàn thuế điện tử, trên 98% doanh nghiệp nộp thuế điện tử. □